

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๐/๑๓๙



สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล)๒๔๘๘๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรต่อร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศเกิดการบูรณาการระบบการบริหารจัดการของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักการของการเป็นภาครัฐระบบเปิดโดยมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. การกำหนดรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติไว้ในร่างกฎหมายดังกล่าว อาจจะไม่รองรับกับสถานการณ์ หรือเทคโนโลยีที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และทำให้เป็นอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย จึงเห็นว่าควรนำรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติดังกล่าว นำมาจัดทำเป็นกฎหมายลูกบทแทน นอกจากนี้ การกำหนดให้มีระบบคณะกรรมการหลายระดับอาจส่งผลให้การขับเคลื่อนการดำเนินการไม่มีความคล่องตัว และไม่สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรพิจารณาปรับปรุงระบบคณะกรรมการให้มีเท่าที่จำเป็น

๒. การกำหนดหน้าที่หรือมาตรการที่หน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการเพื่อการลดและควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดในบทบัญญัติของร่างกฎหมาย ควรให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและทำงานร่วมกับภาครัฐตามหลักการของการเป็นภาครัฐระบบเปิด รวมทั้งควรพิจารณาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน เช่น กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ให้มีความสอดคล้องไปในคราวเดียวกัน เพื่อเป็นกลไกการแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

๓. กรณีกำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พัฒนาระบบตัวชี้วัดและตัวชี้วัดร่วมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ตามมาตรา ๑๐๔ (๗) นั้น ขอเรียนว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด และตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) เป็นภารกิจประจำทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้กำหนดให้เรื่องการลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 และ PM 10 เป็นตัวชี้วัดร่วมด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ่อนฟ้า เวชชาชีวะ)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองพัฒนาระบบราชการ ๑

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๙๕๓ (พิธีะ) หรือ ๘๘๗๓ (สาวิตรี)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th